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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. อ.ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา นักวิชาการศึกษา 
๓. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ แนวทางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 
  ประธานฯ  แจ้ง ให้ ที ่ป ร ะชุมทราบว่า  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง          
ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  คร้ังท่ี ๓๐ “เขลางค์
นครเกมส์” ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 
มหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ห้องเรียนเพ่ือเป็นท่ีพักให้กับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น
คณาจารย์ท่ีสอนระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้สอนชดเชย
เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า องคมนตรีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๐โดยจะเน้นท่ีคณะครุศาสตร์ ดังนั้นขอแจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ทุกท่านเตรียมความพร้อมในคร้ังนี้ด้วย 
   จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม    
โอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน ๔ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การวิจัยเร่ืองข้าว และ Food Science 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งให้          
ท่ีประชุมทราบว่า ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน เก่ียวกับการวิจัยเร่ืองข้าว 
Food Science วิเคราะห์พันธุกรรม (DNA) และปีหน้ามีแนวโน้มว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน            
จะเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือหารือเก่ียวกับเร่ืองข้าว และ Food Science เช่นกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๒ การจัดงานสานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งให้          
ท่ีประชุมทราบว่า คณะได้เตรียมการจัดงานสานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น วันท่ี ๘-๙ 
มกราคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเชิญโรงเรียนเขตภาคเหนือเข้าร่วมงาน 
คร้ังนี้ด้วย 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๔.๓ โครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะเปิดรับสมัครและคัดเลือก
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นท้ังหมด ๗ สาขา 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๔ Management fair คร้ังท่ี ๑๑ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้         
ท่ีประชุมทราบว่า คณะจะมีการจัดงาน Management fair คร้ังท่ี ๑๑ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
ซ่ึงจะเน้นการนําเสนองานวิชาการ ขอเรียนเชิญทุกคณะมาร่วมงานและประชาสัมพันธ์แนะนํา
หลักสูตรได้ พร้อมท้ังขอความร่วมมือทุกคณะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาร่วมงานดังกล่าว 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพการสอนของคณาจารย ์
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ได้พัฒนางานวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพการสอนของ
คณาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ ซ่ึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการสํารวจคุณภาพการสอนของอาจารย์ ด้วยเหตุนี้ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงขออนุญาตนําเสนอให้คณบดีทุกคณะพิจารณาร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ใช้ระบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ท้ังมหาวิทยาลัย 
โดยให้ปรับลดจํานวนคร้ังของการประเมินเหลือ จํานวน ๒ คร้ัง และปรับแยกประเด็นคุณภาพ            
การสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนเป็น ๒ ประเด็น โดยเร่ิมใช้ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐                  
กําหนดระยะท่ี ๑ วันท่ี ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และระยะท่ี ๒ วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๙ มีนาคม 
๒๕๖๑ 
 
 ๕.๒ แนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางในการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนี้ 
 (๑)  การจัดการผู้สอน ให้กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดําเนินการ 
 (๒)   การเบิกจ่ายค่าวัสดุฝึก  ไม่สามารถเบิก ได้เนื่องจากหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปไม่มีรายวิชาปฏิบัติ 
 (๓)  การจัดทําเอกสารประกอบการสอน อาจารย์ประจําไม่สามารถ             
นําเอกสารมาให้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดทําเอกสารประกอบการสอน ยกเว้นอาจารย์ท่ีไม่มีสังกัด
สาขาวิชา หรืออาจารย์พิเศษ สามารถนําเอกสารมาให้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนได้   
 
 ๕.๓ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษา
รายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๔ คน 
 
 ๕.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ..... 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .....
ฉบับใหม่ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  มอบทุกคณะกลับไปพิจารณา และส่งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
มายังกองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 ๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  ฉบับใหม่ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐    หน้า  ๕ 

 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตในข้อบังคับฯ ข้อ ๗ (๒) (ข) ในกรณีท่ีผู้ขอต่อ
เวลาราชการดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ขอให้ผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑  การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน ์
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการชําระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ดังนั้นตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะใช้การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จึงแจ้งให้            
ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 ๖.๒  การประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดประชุม  
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือช้ีแจ้งข้อมูลการลงทะเบียน การให้คําปรึกษา/บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์                
ท่ีปรึกษา และการประเมินผลการสอนของอาจารย์ หากได้กําหนดวัน เวลา ท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้ทุกคณะทราบ ต่อไป  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐   น. 
 
 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


